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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
วันที่  ๑๔  ธนัวาคม  ๒๕๖๑ 

เวลา  ๙.๓๐  น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. อ.ดร.สุจิตรา   ปันดี (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร ์ กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.พงศธร  คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักด์ิ  ศรสีวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.จําเนียร  มสีําล ี (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. อ.อัจฉริยา  ครุธาโรจน์  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ 
๒. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๓. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๔. นางดวงทิพย์  รัตนชมภู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 
๕. นายวิทยา  รักษ์อภิวันท์ นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๙.๓๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ จํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตาม
ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission 
System : TCAS) 
  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้
ดําเนินการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ไปแล้วน้ัน  
จึงขอแจ้งจํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้ที่ประชุม
รับทราบ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๑.๒ รายช่ือหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง และผลการดําเนินการจัดทําข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ 
(CHE Curriculum Online : CHECO) 
  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้
ดําเนินการจัดทําข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าสู่
ระบบสารสนเทศ (CHE Curriculum Online : CHECO) ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องไปแล้วน้ัน  
มหาวิทยาลัยฯจึงขอแจ้งผลการดําเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้ัน 
๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ น้ัน ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๖ หน้า           
จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีการแก้ไข ดังน้ี   

๑. หน้าที่ ๒ ของรายงานการประชุม โดยแก้ไข ข้อ ๒ เป็น STARTUP LEAGUE และ
ข้อ ๓ เป็น Entrepreneurship Education 

๒. วาระที่ ๔.๑ “ประชุมการจัดทํา มคอ.๑ หลักสูตร ๔ ปี ทั่วไปเทศ” แก้ไขเป็น 
“ประชุมการจัดทํา มคอ.๑ หลักสูตร ๔ ปี ทั่วประเทศ” และ “๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป  ทุกมหาวิยาลัยนําเข้าสภาสถาบันอนุมัติต่อไป”  แก้ไขเป็น  
“๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  ทุกมหาวิทยาลัยนําเข้าสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ขออนุมัติต่อไป” 

๓. ปรับภาษาให้เป็นทางการ 
๔. วาระที่ ๕.๔ เรื่องที่ ๑ “ศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร ขอความร่วมมือให้ทุก

คณะกลับไปตรวจสอบและทบทวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเน้น
บทความที่มาจากงานวิจัยและนําไปตีพิมพ์ เพราะจะส่งผลถึงการปฏิบัติราชการของ
อาจารย์ด้วย ซึ่งปีน้ีก็มีผลกระทบกับอาจารย์หลายท่านที่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือน ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ภาระงานที่มหาวิทยาลัยประกาศไปล่วงหน้าแล้ว” แก้ไขเป็น “ศักยภาพ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  ขอความร่วมมือให้ทุกคณะกลับไปตรวจสอบและทบทวน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเน้นบทความท่ีมาจากงานวิจัยและนําไป
ตีพิมพ์ เพราะจะส่งผลถึงการปฏิบัติราชการของอาจารย์” 
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๕. วาระที่ ๕.๔ เรื่องที่ ๒  “การจัดผู้สอน ประเด็นปัญหา เน่ืองจากในภาคการศึกษาที่
ผ่านมามีอาจารย์บางท่านไม่มีภาระงานจึงต้องเลิกจ้าง ส่งผลให้มีการจัดผู้สอนใหม่
และมีการขอเปล่ียนแปลงผู้สอนเป็นจํานวนมาก” แก้ไขเป็น “การจัดผู้สอน 
ประเด็นปัญหา เน่ืองจากมีการปรับอัตรากําลังของพนักมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ส่งผลให้การจัดผู้สอนและมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนมาก”  

 
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง  
 ๓.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และกําลังแรงงานในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ให้เป็นเลิศด้าน
ภาษาจีน และการศึกษาทางไกล สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล 
  สืบเน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เชิญมหาวิทยาลัยทําความ
ร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือยกระดับสมรรถนะนักศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา และกําลังแรงงานในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ให้เป็นเลิศ
ด้านภาษาจีน และการศึกษาทางไกล สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากลน้ัน 
ฝ่ายวิชาการจึงได้เชิญ อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ นําเสนอข้อมูล
ประเด็นหลักสําคัญที่ไปทําความร่วมมือ (MOU) และประเด็นที่จะนํามาพัฒนามหาวิทยาลัย           
มีอะไรบ้าง เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน ดังน้ี 
 ๑. เห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับสมรรถนะนักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และกําลังแรงงานในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ให้เป็นเลิศด้าน
ภาษาจีน และการศึกษาทางไกล สู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสากล 
 ๒. ขอให้ทุกคณะกลับไปบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น โดยเชิญ
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ไปช้ีแจงข้อมูลการทําความร่วมมือ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้อาจารย์แต่ละคณะทราบ และแต่ละคณะต้อง
นําข้อมูลหลักสูตรระยะสั้น มานําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งต่อไป          
วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นข้อมูลให้งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง             
นําไปเสนอในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 ๓.๒ การเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ 
  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เน่ืองจากระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) เกิดความ
ขัดข้องของระบบ ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงขอปรึกษาหารือ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปิดรับ
นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
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 มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ โดยดําเนินการ
ตามระบบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และให้มหาวิทยาลัยทําหนังสือไปยังที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพ่ือขอออกจากระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) ในรอบที่ ๒  
 
วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 
วาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เน่ืองด้วยขณะน้ีมีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ             
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี  
จํานวน ๑๐๑ คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน  ๑๖  คน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ข้อคิดเห็นที่ประชุม  อภิปรายและสรุปร่วมกัน  โดยระดับบัณฑิตศึกษา ให้ตรวจสอบชื่อ
ของนางสาววิวรรณ  ไกรวุฒินันท์  และปรับแก้ข้อมูลให้เขียนในรูปแบบบรรณานุกรม  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ            
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๐๑ คน  และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๖ คน  
 
 ๕.๒ การใช้คู่มือและแบบประเมินการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา            
ในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS)  
  เพ่ือให้การดําเนินการรับสมัครนักศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอช้ีแจงและขอปรึกษาหารือเก่ียวกับการใช้คู่มือและ 
แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ (TCAS) 
ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยได้กําหนดในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   น. 
 
 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน  คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๑  วันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑              หน้า  ๕ 

 

 
 
 
             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 


